

คมเข้ม29ธ.ค.-4ม.ค. ลดอุบัติเหตุปีใหม่

‘ศักดิ์สยาม’นั่งส.ปินตรวจ ‘มิตรภาพ’รถเริ่มสะสมแน่น

ปักตุ้มกำชับบูรณาการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด
เริ่มควบคุมเข้มข้น 7 วัน เริ่ม **◆ อ่านต่อหน้า 11**

ลดอุบัติเหตุ □ ต่อจากหน้า 1

29 ธ.ค.-4 ม.ค. ทางด้าน “ศักดิ์สยาม” นั่ง ส.ปินตรวจสภาพรถจราจรเส้นทางสายหลัก ประชาชนเดินทางกลับบ้านปีใหม่หมดหนทาง รถติดหนักด้านเก็บเงินสศ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 สั่ง ทล.เปิดเลนพิเศษฝั่งขาออก ขณะที่ถนนมิตรภาพรถเริ่มสะสมหนาแน่น ตำรวจทางหลวงเตรียมเปิดเลนพิเศษ

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายชนกร วัจนบุญคง ขณะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติเหตุอื่น ๆ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่

อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

นายชนกร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เห็นชอบแผนบูรณาการและมาตรการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ อาทิ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม จัดทำถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” ตรวจสอบและปรับปรุงสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น แก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร

โฆษกนายกฯ กล่าวว่ 3. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หุุดประกอบการกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการ



▶ **จัดระเบียบ...ที่สถานี**ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบ.ช.น. มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการจราจร พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ประกอบกิจการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กวดขันผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน และรถบรรทุกขนาดเล็กที่บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย เข้มงวดกับรถคู่สวน บุคคลหรือรถเช่าให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

นายชนกร กล่าวทิ้งท้ายว่า 4. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้น รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น และ 5. ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมระบบช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต่ละพื้นที่ เป็นต้น สำหรับการดำเนินการในช่วงปีใหม่ 2565 จะแบ่งออกเป็น 1.ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (1-21 ธ.ค. 64) 2. ช่วงควบคุมเข้มงวด 7 วัน (29 ธ.ค.64-4 ม.ค. 65) และช่วงหลังควบคุมเข้มงวด 7 วัน (5-11 ม.ค. 65)

“นายกรัฐมนตรี ยังขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่และภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19” นายชนกร กล่าว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้นำเฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพการจราจรฝั่งขาออก ในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 ในเส้นทางสายหลัก อาทิ ถนนวิภาวดีรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 31) ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 ถนนในพื้นที่ จ.สระบุรี บริเวณเนินคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 304 ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และถนนใน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ในปีนี้ปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก ในถนนสายหลักมีรถสะสมบ้าง ช่วงขึ้นเนิน ถนนที่ลาดชัน บริเวณก่อนถึงสถานีบริการน้ำมัน ได้สั่งการกรมทางหลวง(ทล.) และหน่วยงานต่าง ๆ ให้จัดการจราจรให้คล่องตัวมากขึ้น พร้อมทั้งให้ติดตั้งป้ายแจ้งบริเวณก่อนถึงสถานีบริการน้ำมัน โดยให้ผู้ที่เข้าใช้บริการใช้ช่องจราจรทางซ้าย เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด ในส่วนของมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 พบว่า มีปริมาณรถสะสมหน้าด่านเก็บเงินสด ส่วนเลยด่านแล้ว การจราจรคล่องตัว ทั้งนี้ได้สั่งการให้ ทล. เริ่มเปิดเลนพิเศษในฝั่งขาออก ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางทราบว่า มีการเปิดใช้เลนพิเศษแล้ว โดยมอเตอร์เวย์ จะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 64 เวลา 24.00 น. ถึงวันที่ 3 ม.ค. 65 เวลา 24.00 น.

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า จากข้อมูลของ ทล. พบว่า ปริมาณรถที่ใช้เส้นทางสัญจรในเทศกาลปีใหม่ 65 มีมากขึ้นกว่าเทศกาลปีใหม่ 64 ประมาณ 20% หรือประมาณการว่าจะมีปริมาณการเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ด้วยรถยนต์ 8 ล้านคัน และระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ อีก 1.7 ล้านเที่ยว ดังนั้นขอให้ประชาชนวางแผนในการเดินทาง และเส้นทางล่วงหน้า จะทำให้ได้รับความสะดวก พร้อมกันนี้ขอให้คนไทยทุกคนการ์ดไม่ตก และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถนนมิตรภาพขาขึ้นภาคอีสาน ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ มีบางส่วนที่เดินทางก่อน ทำให้ปริมาณรถเพิ่มขึ้นจำนวนมากจนทำให้การจราจรติดยาวตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ช่วงตลาดกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กม. 37 ขึ้น

เนินกลางดงมาแล้ว ถึง กม. 52 หน้าฟาร์มโชคชัย ด.กลางดง อ.ปากช่อง ปริมาณรถมากวังเต็ม 4 ช่องทาง รวมทั้งฟุตปาธ รถวิ่งไปได้เรื่อย ๆ ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งตำรวจทางหลวงเตรียมพร้อมที่จะเปิดช่องทางพิเศษ วิ่งย้อนเสริมขึ้นอีก 1 ช่องทาง หากมีรถมากและติดขัด และจะเห็นได้ว่าปริมาณรถขาออกที่วังเข้ากรุงเทพฯ รถน้อย

พ.ต.ท.จิรพันธ์ มณีรัตน์ สว.ส.ทล.1 กก.6 (นครราชสีมา) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนำรถวิทยุตรวจการออกอำนวยความสะดวก และบริการประชาชน พร้อมด้วยอาสาจราจรทางหลวง ร่วมกันจัดการจราจรจุดก่อสร้างสะพานกลับรถ ทล.2 มิตรภาพ กม.37 ช่วงกลางดง ส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่ให้หยุดวิ่งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 64 ม.ค. 65 ยกเว้นรถที่ขนส่งสินค้าที่จำเป็น เช่น พืชผักผลไม้ อาหารทะเล และน้ำมันเชื้อเพลิง

วันเดียวกันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบ.ชน. มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการจราจร โดยระดมกำลังใน บข.น. กว่า 14,000 นายอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่.